

BÁO CÁO

Kết quả giám sát công tác thi hành án dân sự, tình trạng án tồn đọng, án khó thi hành trên địa bàn Thành phố từ năm 2018 đến năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND thành phố, Ban Pháp chế đã triển khai giám sát chuyên đề "Công tác thi hành án dân sự, tình trạng án tồn đọng, án khó thi hành trên địa bàn thành phố từ năm 2018 đến năm 2019" tại cơ quan Thi hành án dân sự thành phố. Ban Pháp chế báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Hàng năm, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự (THADS) của cấp trên, Chi cục THADS thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị để triển khai thực hiện công tác THADS trên địa bàn¹; thực hiện phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức; giao chỉ tiêu cho các Chấp hành viên trong đơn vị; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố và cấp uỷ, chính quyền địa phương để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS

Cơ quan THADS đã tổ chức quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác THADS, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành đến cán bộ, công chức trong cơ quan. Bên cạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành, cơ quan THADS cũng đã quan tâm tuyên truyền, phổ biến đến người dân trong quá trình thực hiện tổ chức thi hành án, lồng ghép thông qua việc xác minh điều kiện thi hành án, trong vận động, giải quyết việc thi hành án ở cơ sở cho nhiều đối tượng, chủ yếu là đương sự, thân nhân và những người có liên quan đến việc thi hành án. Qua đó, từng bước chuyển tải các quy định của pháp luật về THADS đến với người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành án, chấp hành quy định pháp luật trong nhân dân.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1. Việc thực hiện các quy định về thi hành án dân sự

1.1. Việc xác minh, phân loại án

¹ Kế hoạch công tác năm 2018, năm 2019, Quyết định số 34/QĐ-CCTHADS ngày 25/01/2018 về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018; Quyết định số 22/QĐ-CCTHADS ngày 15/01/2019.

Sau khi nhận các bản án, quyết định của Tòa án, đơn yêu cầu thi hành án của đương sự và quyết định ủy thác thi hành án của các đơn vị, cơ quan THADS đã ban hành quyết định thi hành án và tổ chức thực hiện theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành việc xác minh điều kiện thi hành án và phân loại việc. Căn cứ vào tài sản, thu nhập của người phải thi hành án để phân loại án có điều kiện thi hành và án chưa có điều kiện thi hành. Qua xác minh, phân loại, có 5.517 việc có điều kiện thi hành và 2.880 việc chưa có điều kiện thi hành.

Nhìn chung, việc xác minh, phân loại án được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, sau khi xác minh, phân loại án, Chấp hành viên tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành theo trình tự, thủ tục quy định, tiến hành đôn đốc người phải thi hành tự nguyện thi hành. Đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án, cơ quan THADS thực hiện đăng tải công khai lên Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh, vừa đảm bảo đúng quy định vừa giúp người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án của cơ quan THADS; ngoài ra, định kỳ thực hiện xác minh lại và chuyển số theo dõi việc chưa có điều kiện thi hành.

1.2. Việc tổ chức thi hành án

Trên cơ sở kết quả phân loại án, cơ quan THADS đã tổ chức thi hành án theo trình tự, thủ tục quy định. Đối với các vụ việc đã có quyết định thi hành án, đương sự có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành, cơ quan THADS đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành cưỡng chế thi hành án; trong hai năm 2018 và năm 2019, đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 78 trường hợp². Phần lớn các vụ cưỡng chế đều là cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tài sản. Nhìn chung, những vụ việc tổ chức cưỡng chế đã được Chấp hành viên thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, xây dựng kế hoạch cưỡng chế, dự kiến các tình huống có thể xảy ra để có phương án đối phó kịp thời, đảm bảo an toàn về người và các phương tiện tham gia cưỡng chế thi hành án. Trong hai năm qua, không có trường hợp cưỡng chế nào phải huy động lực lượng liên ngành; không có trường hợp cưỡng chế nào ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương; không có trường hợp nào được xét miễn giảm thi hành án. Đã hoãn thi hành 13 việc, tương ứng với số tiền 3.271.543.000 đồng; đình chỉ thi hành 117 việc với 56.201.112.000 đồng³.

2. Kết quả thi hành án dân sự

² Trong đó: Năm 2018 cưỡng chế 41 vụ việc gồm 34 việc cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản và 07 việc giao tài sản; năm 2019 cưỡng chế 37 vụ việc gồm 26 việc cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản và 11 việc giao tài sản..

³ Năm 2018, hoãn thi hành án 07 việc, tương ứng với số tiền 695.887.000 đồng. Đình chỉ thi hành án 65 việc, tương ứng với số tiền 33.663.927.000 đồng.

Năm 2019, hoãn thi hành án 06 việc, tương ứng với số tiền 2.575.656.000 đồng. Đình chỉ thi hành án 52 việc, tương ứng với số tiền 22.537.185.000 đồng.

